



THÔNG TIN THÔNG BÁO CẤP THỜI
Văn Phòng Giao Tế Công Cộng Sở Cảnh Sát Quận Cam, 714-904-7042

Sở Cảnh Sát Quận Cam Nhắc Nhớ các Tài Xế Hãy Giữ Những Ngày Cuối hè Vui Vẻ, Không Chết Người

Santa Ana, CA. (9 Tháng Tám, 2024) – Khi mùa hè sắp kết thúc và các gia đình chuẩn bị đón mừng Ngày Lễ Lao Động, Sở Cảnh Sát Quận Cam nhắc nhở mọi người về sự ưu tiên an toàn trên đường lộ. Các tài xế được khuyến khích làm những chọn lựa có trách nhiệm đằng sau tay lái và không bao giờ lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia và/hay các chất kích thích.

“Chúng tôi muốn mọi người thưởng thức du hành cuối mùa hè và những lễ hội Ngày Lễ Lao Động, nhưng bắt buộc phải làm như vậy một cách có trách nhiệm. Lái xe dưới ảnh hưởng không những đặt đời sống vào những nguy cơ mà còn tạo nguy hiểm cho những người khác trên các đường lộ. Mục tiêu của chúng tôi là làm giảm thiểu những tai nạn xe cộ và tiết kiệm các sinh mạng.” Trung Sĩ Kyle Ishii phát biểu.

Sở Cảnh Sát Quận Cam cung ứng những mẹo sau đây để đi một cách an toàn:

- **Chuẩn bị từ trước:** Nếu quý vị biết rằng quý vị sẽ uống, xếp đặt chỉ định người lái xe, sử dụng dịch vụ đi chung xe, taxi hay các phương tiện di chuyển công cộng.
- **Thắt Dây An Toàn:** Đeo dây an toàn là phương cách đơn giản nhất để bảo vệ chính quý vị trong trường hợp bị tai nạn xe cộ.
- **Phải Tỉnh Táo:** Tránh bị chia trí như nhắn tin hay ăn trong lúc lái xe. Phải chú tâm vào đường xá.
- **Phải giữ vận tốc giới hạn:** Gia tăng tốc độ làm giảm đi thời gian phản ứng của quý vị và gia tăng tính cách nghiêm trọng của tai nạn xe cộ.
- **Coi chừng khách bộ hành và những người đi xe đạp:** Với thêm nhiều người thưởng thức các hoạt động ngoài trời, hãy cảnh giác cao độ và chia sẻ đường lộ một cách có trách nhiệm.
- **Phải nghỉ ngơi:** Nếu quý vị du hành trên đoạn đường dài, phải nghỉ ngơi đều đặn để tránh mệt mỏi.



Để giúp cộng đồng chúng ta an toàn, Sở Cảnh Sát Quận Cam sẽ tăng phái thêm nhân viên tuần tra từ ngày 16 Tháng Tám đến Ngày Lễ Lao Động (2 Tháng Chín) tìm kiếm những tài xế nghi ngờ đang lái xe dưới ảnh hưởng rượu bia và/hay chất kích thích. Những nỗ lực phụ trội này nhằm ngăn cản lái xe khi say rượu là một phần của chiến dịch tăng cường sự tuân thủ luật lệ trên toàn quốc, *Lái Xe Tỉnh Táo hay Sẽ bị Lôi Vào Phạt Vạ*.

Ngoài việc tuần tra, Sở Cảnh Sát Quận Cam sẽ thiết lập các địa điểm kiểm soát người lái xe say rượu (DUI) vào ngày 23 Tháng Tám, 2024 từ 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng tại một địa điểm không tiết lộ trong khu vực thành phố Dana Point.



Theo Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Toàn Quốc, 13,524 người đã bị tử thương vì tai nạn xe cộ gây ra do việc say rượu trong năm 2022 – đó là một người chết cứ mỗi 39 phút.

Trong khi lái xe say rượu là một vấn nạn an toàn giao thông quan trọng, lái xe trong khi bị ảnh hưởng không phải chỉ gây ra bởi rượu. Các loại thuốc được kê toa bác sĩ, thuốc mùa không cần toa và các sản phẩm cần sa đều có thể tạo ra ảnh hưởng. Nếu quý vị dự trù uống rượu hay dùng thuốc với nhãn hiệu cảnh báo khi lái xe, hãy để những người khác tỉnh táo lái xe cho quý vị. Nếu quý vị thấy ai có vẻ lái xe dưới ảnh hưởng, hãy gọi 9-1-1.

Ngân khoản tài trợ cho chương trình này được cung cấp bởi ngân khoản tặng dũ từ Văn Phòng Giao Thông An Toàn California , thông qua Cơ Quan Quản Trị An Toàn Giao Thông Xa Lộ Toàn Quốc.





ORANGE COUNTY
SHERIFF'S DEPARTMENT

NEWS RELEASE

SHERIFF-CORONER DON BARNES



###